

HƯỚNG DẪN

Nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2024

Thực hiện Hướng dẫn số 04/HD-LĐLĐ ngày 23/02/2024 của LĐLĐ tỉnh Quảng Trị về Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2024, Ban Thường vụ CĐVC tỉnh hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai một số nội dung trọng tâm công tác nữ công năm 2024 như sau:

I. CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG

“Nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào công tác nữ công, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”

II. CÁC CHỈ TIÊU

- 100% các CĐCS trực thuộc tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 về công tác nữ công.

- Phân đấu 95% trở lên nữ đoàn viên, người lao động (ĐV, NLD) đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

- Phân đấu 100% Ban Nữ công quần chúng sử dụng công nghệ thông tin kết nối với nữ ĐV, NLD và công đoàn các cấp thông qua các nền tảng mạng xã hội.

- Mỗi công đoàn cơ sở có ít nhất 01 hoạt động chăm lo cho nữ ĐV, NLD và trẻ em là con ĐV, NLD.

- Mỗi công đoàn cơ sở tổ chức hoặc lồng ghép tổ chức ít nhất 01 hoạt động tuyên truyền, truyền thông các chính sách pháp luật về lao động, chính sách lao động nữ, kiến thức về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong hoạt động công đoàn.

III. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. **Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền**

Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 liên quan đến công tác nữ công phù hợp với cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong nữ ĐV, NLD về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về chính sách đối với lao động nữ, trọng tâm là Bộ luật Lao động 2019 và các chính sách về công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 70/KH-LĐLĐ ngày 30/7/2021 của BTV LĐLĐ tỉnh về thực hiện “Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030”, “Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030” và “Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021 - 2025” trong ĐV, NLD; Kế hoạch số 94/KH-LĐLĐ ngày 04/7/2022 của BTV LĐLĐ tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và các Chương trình, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trong ĐV, NLD.

Nhân rộng các mô hình gia đình nữ ĐV, NLD tiêu biểu; Vận động nữ ĐV, NLD thực hiện tốt chính sách dân số và phát triển, tổ chức các diễn đàn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, về giữ gìn hạnh phúc gia đình, về vai trò trách nhiệm của nữ ĐV, NLD trong thời đại mới phù hợp với điều kiện làm việc và sinh hoạt của nữ ĐV, NLD.

Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, tuyên truyền nhân các ngày kỷ niệm như: ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Dân số Thế giới (11/7), Ngày dân số Việt Nam (26/12), Tháng hành động Vì trẻ em (tháng 6), Tết Trung thu (15/8 âm lịch), ngày thành lập hội LHPN Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (15/11-15/12) ...

Tăng cường ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội để trao đổi thông tin đến nữ ĐV, NLD nhanh chóng, góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động và công tác vận động nữ ĐV, NLD.

2. Tích cực tham gia xây dựng chế độ, chính sách và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với nữ ĐV, NLD

Các CĐCS chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024, trong đó quan tâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với nữ ĐV, NLD.

Thường xuyên nắm bắt tình hình nữ ĐV, NLD thông qua việc gặp gỡ, tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nữ ĐV, NLD, từ đó tham mưu, đề xuất chính quyền đồng cấp thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với lao động nữ. Nghiên cứu, tổng hợp những vấn đề liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ và trẻ em. Đặc biệt là tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Bình đẳng giới, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 ... gửi CĐVC tỉnh để tổng hợp, kiến nghị gửi các cấp có thẩm quyền giải quyết.

Đảm bảo điều kiện lao động và an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe cho nữ ĐV, NLD. Chú trọng khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa phụ sản, khám tầm kiểm soát ung thư cho nữ ĐV, NLD...

3. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng

Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công quần chúng CĐCS nhằm làm tốt vai trò tham mưu cho BCH công đoàn cùng cấp về công tác vận động nữ ĐV, NLD và bình đẳng giới. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ ĐV, NLD.

Tăng cường công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nữ công đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Tập huấn kỹ năng đại diện của Ban nữ công quần chúng trong việc tham gia chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ ĐV, NLD.

Tiếp tục đổi mới hình thức, tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ ĐV, NLD, phần đầu mỗi CĐCS một hoạt động chăm lo cho nữ ĐV, NLD nhân các ngày kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), ngày gia đình Việt Nam (28/6), ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp những nữ đoàn viên, ĐV, NLD tiêu biểu, đủ điều kiện đưa vào quy hoạch, đào tạo, luân chuyển và bổ nhiệm.

Quan tâm bố trí kinh phí hàng năm cho các hoạt động của Ban nữ công quần chúng theo quy định của Luật Công đoàn và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng thời huy động thêm các nguồn lực khác phù hợp với điều kiện, khả năng của cơ quan, đơn vị, hỗ trợ cho hoạt động nữ công.

4. Triển khai các phong trào thi đua và mô hình tập hợp lao động nữ

Vận động nữ ĐV, NLD tích cực tham gia các phong trào thi đua do CĐVC tỉnh phát động; Trong đó cao điểm là tham gia các hoạt động chào mừng 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (1929 – 2024), 35 năm lập lại tỉnh Quảng Trị 01/7 (1989 – 2024), chào mừng kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10 (1930 – 2024)...

Đổi mới, sáng tạo về nội dung, lựa chọn các hình thức phù hợp nhằm tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ với chủ đề “*Nữ đoàn viên công đoàn chủ động sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả công tác và xây dựng gia đình hạnh phúc*” gắn với phong trào “*Xây dựng người phụ nữ Quảng Trị thời đại mới có kiến thức, có đạo đức, có sức khỏe, yêu nước, nghĩa tình, có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng*”. Quan tâm công tác khen thưởng nữ CCVCLĐ thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” theo hướng dẫn số 02/HD-CĐVC ngày 19/02/2021 của CĐVC tỉnh.

Tiếp tục quan tâm triển khai có hiệu quả các mô hình: “Sức khỏe của bạn”, “Quỹ tiết kiệm xoay vòng”, “Nuôi heo đất - Trao yêu thương”; “Mẹ đỡ đầu – Lan tỏa yêu thương”. Triển khai xây dựng mô hình: “Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ tại nơi làm việc”, các diễn đàn về Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, diễn đàn giáo dục đời sống đạo đức gia đình...

Tùy vào điều kiện thực tế của các cơ quan, đơn vị, mỗi CĐCS tiếp tục phát động chương trình “Áo dài yêu thương” trao tặng cho nữ ĐV, NLD có hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị hoặc là nữ công nhân lao động và con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch số 12/KH-CĐVC ngày 29/11/2021 của BTV CĐVC tỉnh.

Phát động, khuyến khích nữ ĐV, NLD mặc áo dài trong các ngày làm việc **từ ngày 01/3 đến ngày 08/3/2024, mặc đồng loạt vào ngày 08/3/2024** phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp, đảm bảo thuận tiện, an toàn lao động; các đơn vị lựa chọn các hình thức hưởng ứng sự kiện tôn vinh vẻ đẹp áo dài Việt Nam trong hoạt động 8/3 cho nữ ĐV, NLD như tổ chức tọa đàm, giao lưu văn nghệ, hội thi trình diễn áo dài... Gửi hình ảnh, clip về hoạt động này về CĐVC tỉnh để kịp thời truyền truyền trên các kênh thông tin đại chúng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công đoàn Viên chức tỉnh

- Triển khai hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2024 đến các cấp công đoàn.

- Ban hành các kế hoạch cụ thể triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (1929-2024).
- Hướng dẫn CĐCS xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa nội dung, lựa chọn hình thức tổ chức các hoạt động công tác nữ công phù hợp với tình hình của từng cơ quan, đơn vị.
- Giao Ban nữ công CĐVC tỉnh theo dõi, đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác nữ công tại các CĐCS. Hỗ trợ CĐCS trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác nữ công.
- Hướng dẫn các CĐCS đăng ký khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2024.
- Báo cáo kết quả hoạt động phong trào nữ ĐV, NLĐ và hoạt động nữ công công đoàn về LĐLĐ tỉnh định kỳ (Báo cáo 6 tháng trước ngày **25/5/2024**; báo cáo năm trước ngày **05/11/2024**).

2. Các CĐCS trực thuộc

- Lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trong nữ ĐV, NLĐ theo hướng dẫn của CĐVC tỉnh.
- Tổ chức triển khai phát động và tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” (theo hướng dẫn số 02/HD-CĐVC ngày 19/02/2021 của CĐVC tỉnh về tiêu chuẩn, thủ tục đăng ký, xét công nhận và khen thưởng danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” hàng năm)

Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2024, Ban Thường vụ CĐVC tỉnh đề nghị các cấp công đoàn căn cứ vào tình hình thực tiễn cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hoạt động có hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Ban CTCS LĐLĐ tỉnh;
- Các CĐCS trực thuộc;
- UV Ban NCQC CĐVC tỉnh;
- Lưu: VT CĐVC

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Võ Thị Thương